

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài:
Livestream Nguyễn Phương Hằng: Màn Hải Kịch Chỉ Có Trong Xã Hội Cộng-Sản Việt-Nam của HCA. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**



Nguyễn Phương Hằng

LIVESTREAM NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG: MÀN HẢI KỊCH CHỈ CÓ TRONG XÃ HỘI CỘNG-SẢN VIỆT-NAM

Người ta còn nhớ có một ký giả ngoại quốc nói rằng trên thế giới không có chính phủ nào hề bằng chính phủ Cộng-Sản Việt-Nam. Thật vậy, suốt thời gian Cộng-Sản cướp chính quyền ở Việt-Nam đến nay, những màn thay vị đổi ngôi, tỵ bầu bán, suy tụng, đấu đá trong nội bộ lãnh đạo của đảng diễn ra như một trò hề mà người

dân tội nghiệp của chúng ta chỉ là khán giả bất lực, không được quyền can dự vào sự quyết định vận mạng của đất nước mình.

Người ta nói: chính quyền nào thì xã hội nấy. Chính quyền hèn thì xã hội cũng hèn. Nếu có một lãnh đạo hèn như Nguyễn Phú Trọng thì cũng có người dân hèn như Nguyễn Phương Hằng. Khi còn sống Nguyễn Phú Trọng nói: “Chưa bao giờ đất nước ta được như ngày hôm nay” (sic!). Nguyễn Phương Hằng thì nói trong livestream rằng y thị là người “yêu nước, thương dân” hay “đất nước này, nhân dân này là của y thị” (sic!). Đúng là những hèn nỏ của thời đại!

Trong vài năm gần đây, ở Việt-Nam, Nguyễn Phương Hằng xuất hiện như là một hiện tượng đặc biệt. Y thị là CEO của công ty cổ phần Đại-Nam, có người chồng thứ tư là Huỳnh Uy Dũng, người có vợ trước là con gái của một cán bộ Cộng-Sản gốc ở Bình-Dương, y từng là công an và đại biểu quốc hội bù nhìn của cộng sản. Từ năm 2021, y thị đã được nhiều người biết đến qua những buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội đầu tố ông lang băm Võ Hoàng Yên, một số nghệ sĩ, người nổi tiếng và nhà báo.

Nhà cầm quyền Cộng-Sản dung dưỡng cho Nguyễn Phương Hằng làm trò hèn trên mạng cho dân chúng Việt-Nam giải trí, quên đi công cùm đê trên người của họ. Nhưng khi y thị đi quá trớn đụng tới Phan Văn Mãi là đương kim chủ tịch thành phố Sài-Gòn thì nhà cầm quyền Cộng-Sản “hốt” y thị vào tù gần 3 năm về tội ”xâm phạm lợi ích của Nhà Nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều luật 331.

Ra tù, Nguyễn Phương Hằng (NPH) vẫn chứng nào, tật nấy tiếp tục livestream làm trò hèn cho thiên hạ, dù vậy vẫn có rất nhiều

người hòa theo xung tưng y thị, khiến y thị hứng chí lỗ trớn đùng chạm đến thầy Thích Minh Tuệ. Lúc đó nhiều “fan” của NPH, ngưỡng mộ vị chân tu đã “quay xe” với y thị. Sợ mất số người ủng hộ, y thị chuyển qua đề tài chánh trị, nhưng với trình độ của NPH thì y thị lại càng bị “hố” to khi livestream về lãnh vực này.

Ngày 20/10, NPH quay cảnh nói chuyện với một người đàn bà mà y thị cho là cán bộ của đảng Việt-Tân. Màn dàn cảnh thật vụng về khi người ta không nghe được tiếng nói của người đàn bà này mà chỉ thấy bà ta khóc, và NPH làm những cử chỉ an ủi bà ta. Không ai biết nội dung trao đổi giữa hai người đàn bà này, nhưng NPH “thuyết minh” rằng đó là cán bộ Việt-Tân kêu gọi y thị đem “fan” đi giải cứu thầy Thích Minh Tuệ, rồi fan của y thị và fan của thầy kéo nhau biểu tình lật đổ nhà nước Cộng-Sản. Điều này nghe như chuyện Phong Thần! Đối với nhà cầm quyền Cộng-Sản, chuyện chánh trị là chuyện “nhạy cảm” hay nói đúng hơn là điều cấm kỵ, NPH một lần nữa đi qua lố. Y thị bị bệnh hoang tưởng nên không chịu dừng lại đúng chỗ thành ra màn hài kịch của y thị dù đem lại một trò cười cho mọi người, nhưng sẽ mang đến tai họa cho chính y thị.



Luật sư Hoàng Duy Hùng

Không dừng ở đó, NPH còn mở ra cuộc khẩu chiến với luật sư Hoàng Duy Hùng, một nhân vật chống cộng từng là nghị viên thành phố Houston, Texas, Hoa-Kỳ và sau đó đã trở cờ theo Cộng-Sản. Năm 2020, y trở về sống ở Việt-Nam, lấy một cô vợ mới rất trẻ sau khi ly dị vợ cũ. Tuy cả hai nhân vật này đều bung bô chính quyền Cộng-Sản, nhưng NPH nói khi y ra toà HDH muốn gia đình y thị thuê làm luật sư bào chữa cho y thị nhưng không được nên quay ra chửi rửa y thị. Đúng là “kẻ cắp gặp bà già”, màn hài kịch giữa NPH và HDH ồn ào và thô tục không khác vở hề “bà mất gà, ông mất nết” của Hồng Vân và Lê Vũ Cầu ở Việt Nam gần 20 năm trước.



NPH lại đi xa hơn, ngày chủ nhật 3/11, y thị đăng đàn chửi rửa thầy Thích Minh Tuệ bằng những từ ngữ vô giáo dục làm cả mạng xã hội nổi sóng vì xúc phạm đến một kẻ tu hành đã buông bỏ mọi điều thị phi trên đời như một ánh hào quang chiếu sáng trong đêm tăm tối thời mạt pháp.

Những màn hài kịch của Nguyễn Phương Hằng sẽ lại trở thành bi kịch cho cuộc đời y thị một ngày không xa vì sự hoang tưởng của một con người tầm thường mà cứ nghĩ mình là phi thường.

HCA

4/11/2024